



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

การแสดงถ้อยแถลงของบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
ในมติการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ

เรียน ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน

ดิฉัน นางสาวโชติกา ไพจ์ศรี ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนบริษัทในการร่วมแสดงถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ พ.ศ. ๒๕๖๔

ในวาระโอกาสนี้ NT ขอแสดงความชื่นชมเป็นอย่างยิ่งต่อภารกิจอันสำคัญของ คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่ได้จัดให้มีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๔ นี้ขึ้นมา ซึ่งเป็นที่ทราบดีว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ นั้น เพื่อมุ่งสู่การพัฒนานโยบายสาธารณะตามระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม เป็นการเปิดพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนของสังคม ได้มีโอกาสเข้ามาทำงานขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพระดับประเทศร่วมกัน

NT ในฐานะหน่วยงานผู้ให้บริการโทรคมนาคมและดิจิทัลชั้นนำระดับประเทศ ได้เข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาข้อเสนออย่างต่อเนื่อง และได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ในครั้งนี้ด้วย

ซึ่ง NT เห็นว่ามติเรื่องที่ ๓ การจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ นั้น มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากปัจจุบันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สิ่งที่เป็นปัญหาสำคัญสิ่งหนึ่ง คือ การสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นเท็จ โดยเฉพาะการสื่อสารผ่านช่องทาง Social Media ซึ่งเป็นช่องทางที่สามารถสื่อสารได้ในวงกว้างและรวดเร็ว จึงทำให้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น สร้างความสับสน และสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก จึงเห็นควรให้กำหนดเรื่องนี้เป็นวาระสำคัญเร่งด่วนในระดับชาติ มีการกำหนดแผนบูรณาการการจัดการและงบประมาณที่เหมาะสมกับการสื่อสารในวิกฤตสุขภาพร่วมกันทุกภาคส่วน มีหน่วยงานที่เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้จากความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน



การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

NT ขอสนับสนุนร่างมติระเบียบวาระทั้ง 3 เรื่อง โดยเฉพาะเรื่องการจัดการการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมในวิกฤตสุขภาพ เราพร้อมที่จะร่วมผลักดันเพื่อจัดการการสื่อสารในสภาวะวิกฤติ ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดย NT จะร่วมสนับสนุนภาครัฐในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้อง ให้พนักงานทั่วประเทศและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจอย่างชัดเจน และเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์วิกฤตโรคโควิด-19

อีกทั้ง NT ในฐานะองค์กรที่มีภารกิจในการขับเคลื่อนนโยบายทางด้านการสื่อสารและดิจิทัลให้กับประเทศ พร้อมที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและดิจิทัล เพื่อสนับสนุนและสนองต่อองค์กรภาครัฐ ให้สามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารในวิกฤตสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทั่วถึง ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติในทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ และประชาชน ต่อไป

ขอบคุณค่ะ

น.ส.โชติกา ไพจ์ศรี
ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๔